
BORGARRÁÐ 28. nóvember 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um þá 
ákvörðun að minnka götulýsingu - R19110388

Reykjavíkurborg tók þá ákvörðun á árunum eftir hrunið að draga mjög úr götulýsingu sem 
gerir borgina dimma og hættulega fyrir alla. 1. Hvers vegna var tekin ákvörðun um að draga 
úr götulýsingu í borginni úr 50 LUX niður í 20 LUX? 2. Af hverju hefur ljósmagnið ekki 
verið hækkað á ný í 50 LUX? 3. Hvað hefur borgin sparað sér í peningum á ári frá því 
ljósmagnið var lækkað í 20 LUX? 4. Hvers vegna er öryggi borgaranna ekki tekið framar 
sparnaði?


